



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง

1. เกษตรฯเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์มยั่งยืน...
2. สิ่งแวดล้อม: โลกร้อนเพราะมือเรา (102)ถอดรหัส '3C+275'
3. ปรับกรม.10เก้าอี้ สนธิรัตนันั่งเกษตร บิ๊กฉัตรตื่นต้นมือบให้กำลังใจ
4. คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: พระเทพฯ ทรงเกี่ยวข้าว
5. สกู๊ปพิเศษ: 4 สหกรณ์-เทศโก้ โลตัส รวมพลังผุด 'โครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ'
6. ปฏิทินกิจกรรม
7. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: คีบ
8. ทำเรือประมงถก22พ.ย.แก้ปมไอยูยู
9. สมาคมประมงเรียกถก273ทำเรือรับมือ'ไอยูยู'
10. คอลัมน์: ณ มุมขวา: 5แกนกรม.เศรษฐกิจใหม่
11. คอลัมน์: สังคมการเมือง: โศครม.แพลม'บีกบ้อมโต้ป่วย
12. 'ประยุทธ์ 5' แก้กะช้ยเหล่าเก่าปนใหม่

สื่อ

- สยามรัฐ
มติชน สุดสัปดาห์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
ผู้จัดการรายวัน
ไทยรัฐ
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
บางกอกทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ : สยามรัฐ

ฉบับที่ : 23578 หน้า : 8 (ล่างขวา)

หัวข้อ : เกษตรฯเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์มยั่งยืน ผลิตปาล์มน้ำมัน...

เกษตรฯเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์มยั่งยืน

ผลิตปาล์มน้ำมันแข่งตลาดโลก

เกษตรฯ ตั้งหลักผลิตปาล์มน้ำมัน-น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม รองรับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เสริมแกร่งสินค้าอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในตลาดโลก

กทพ. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการน้ำมันปาล์มที่ผลิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร พลังงานทดแทน และต่อยอดการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จากธรรมชาติ (ไบโอเคมีคอล) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคเอกชนในหลายประเทศได้ร่วมตัวสร้างมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เพื่อใช้รองรับการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมแล้วกว่า 3,045 แห่งทั่วโลก และผู้ซื้อรายใหญ่ต่างใช้มาตรฐาน RSPO นี้ เป็นเงื่อนไขการรับซื้อน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ด้วย ขณะเดียวกันอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกก็ได้กำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของตนเอง คือ มาตรฐาน Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) และมาตรฐาน Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) และอาเซียนก็มีแนวโน้มที่จะจัดทำ ASEAN Palm Oil เพื่อรองรับความต้องการของผู้ซื้อน้ำมันปาล์มในตลาดโลก ประกอบกับประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันอันดับ 3 ของโลก ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบและคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ต้องการผลักดันให้ไทยมีมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันที่เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสินค้าปาล์มของไทยในเวทีการค้าโลก และป้องกันปัญหามาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น

เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างมาตรฐานสินค้า

เกษตรเรื่อง “หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน พร้อมพัฒนาระบบการจัดการที่ยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ซึ่ง มกอช. ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานฯ ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายแล้ว อาทิ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และผู้ผลิตไบโอดีเซล ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานฯ ให้มีความสมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรพิจารณารับรองและประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ จะทำให้ไทยมีมาตรฐาน Thailand Sustainable Palm Oil (TSPO) ที่สอดคล้องกับสากล

นางสาวเสริมสุข กล่าวอีกว่า ปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรฯประมาณการมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้ผลผลิต ประมาณ 4.84 ล้านไร่ ได้ผลผลิต ประมาณ 11.71 ล้านตัน สกักเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้ไม่น้อยกว่า 2.04 ล้านตัน นำมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 929,000 ตัน เพื่อผลิตไบโอดีเซล 854,000 ตัน และเพื่อการส่งออก 70,000 ตันเมื่อรวมกับอินโดนีเซียที่มีพื้นที่ปลูกปาล์ม น้ำมันมากถึง 47 ล้านไร่และมาเลเซีย 29 ล้านไร่ ถือว่าอาเซียนเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่สำคัญของโลก เพราะมีสัดส่วนการผลิตรวมกันมากกว่า 90% ของปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบของโลก โดยอินโดนีเซียผลิตได้ 55% รองลงมา คือ มาเลเซีย ผลิตได้ 34% และไทย 4%

“อนาคตหากไทยประกาศใช้มาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศอย่างเป็นทางการ คาดว่า จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับน้ำมันปาล์มของไทยในตลาดโลก และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากมาตรการกีดกันทางการค้า ที่สำคัญยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนด้วย”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ : มติชน สุดสัปดาห์

หัวข้อ : สิ่งแวดล้อม: โลกร้อนเพราะมือเรา (102)ถอดรหัส '3C+275'

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 1944 หน้า : 46 (กลาง)

สืบแควล้อม

ทวีศักดิ์ บุตรตัน

tawesak@yahoo.com



โลกร้อนเพราะมือเรา (102) ถอดรหัส '3C+275'

ป ออนุญาตตั้งหัวเรื่องด้วยตัวเลขและตัวอักษรฝรั่ง

ที่มาที่ไปของชื่อนี้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ ประเมินสถานการณ์โลกร้อนจะเข้าสู่ระดับอุณหภูมิที่ 3.2 องศาเซลเซียส นั่นคือ "3C" ภายในปี 2643

ส่วนตัวเลข 275 นั้นมาจากนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลที่จะเกิดตามมา หากอุณหภูมิผิวโลกพุ่งทะลุไปถึง 3 องศาเซลเซียส ชาวโลกที่อยู่ริมฝั่งทะเล 275 ล้านคนจะเผชิญกับวิกฤตการณ์น้ำท่วม

ตัวเลข 3C และ 275 จึงถือว่าเป็นตัวเลขใหม่ที่ทางยูเอ็นนำมาเป็นประเด็นถกในที่ประชุมว่าด้วยโลกร้อนที่เมืองบอนน์ สหพันธรัฐเยอรมนี รัฐบาลไทยส่งตัวแทนไปเข้าร่วมหารือด้วย

ก ่อนหน้านั้นในการประชุมโลกร้อนที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั่วโลกพากันเห็นชอบว่า จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส

แต่ล่าสุด นายอิกิ โซลไฮม์ หัวหน้าสิ่งแวดล้อม แห่งยูเอ็น ออกมาเปิดประเด็นว่า ขณะนี้ชาวโลกกำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคโลกร้อน 3C

ถอดรหัสของโซลไฮม์ ก็หมายถึงว่า ทุกประเทศล้มเหลวในการควบคุมการปล่อยก๊าซพิษ

ทั้งนี้ ดูจากข้อมูลขององค์การอุตุนิยมแห่งสหประชาชาติระบุว่าเมื่อปีที่แล้วปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกจากรถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกพุ่งสูงถึง 393.1 ส่วนต่อล้านส่วน

เทียบกับหลายปีก่อน ชาวโลกปล่อยก๊าซพิษเพิ่มขึ้นถึง 2.2 ส่วนต่อล้านส่วน นับว่าเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีแนวโน้มว่าจะพุ่งสูงขึ้นอีก



ระดับความปลอดภัยของปริมาณก๊าซพิษในชั้นบรรยากาศโลกไม่ควรเกิน 350 ส่วนต่อล้านส่วน แต่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกลับไม่แยแสพากันปล่อยก๊าซพิษเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยังคาดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกจะทะลุระดับ 400 ส่วนต่อล้านส่วนในระยะ 3 ปีข้างหน้า

โซลไฮม์บอกว่า ยูเอ็นกำลังหาทางแก้ปัญหาทำอย่างไรจึงจะปกป้องผู้คนนับร้อยล้านให้รอดพ้นจากหายนภัยที่เกิดขึ้นในอนาคต

! เมื่อโลกร้อนขึ้น เมืองต่างๆ ที่อยู่ริมฝั่งทะเลทั่วโลกจะเจอความเสี่ยงกับภาวะน้ำท่วมใหญ่ เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น น้ำขยายตัวมากขึ้น ผนวกกับก้อนน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือและได้ละลายอย่างรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเรื่องภูมิอากาศ ทำแผนภูมิจำลองพร้อมกันยกตัวอย่างเมืองที่จะได้รับผลกระทบหากอุณหภูมิผิวโลกทะลุไปที่ 3C ดังนี้

1. เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะมี

ประชาชนราว 5.2 ล้านคน ประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก

ป็นญี่ปุ่นเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มเมืองต่างๆ ได้รับความเสียหายอย่างมากมาย

แต่ในอนาคต เมืองโอซาก้าซึ่งถือเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของญี่ปุ่นจะเจอวิกฤตการณ์เลวร้ายอันเป็นผลจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง คลื่นยักษ์ซัดชายฝั่ง บ้านเรือนที่อยู่ริมทะเลจะจมมิดทรัพย์สินในเมืองโอซาก้า ประเมินกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีความเสี่ยงเกิดความเสียหาย

สูงมาก

ย้อนอดีต โอซาก้าเจอกับคลื่นยักษ์สึนามิ ทล้งมีแผ่นดินไหวรุนแรง

เวลานี้ผู้บริหารเมืองโอซาก้าต้องครุ่นคิดว่า จะทำอย่างไรชาวเมืองที่มีอยู่ราว 19 ล้านคนจึงรอดพ้นภัยที่มาจากภาวะโลกร้อน

ชาวญี่ปุ่นที่ย้ายถิ่นไปอยู่โอซาก้า มักคิดถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นประเด็นแรก บางคนถ้าเช่าอพาร์ทเมนต์วางแผนเช่าสูงกว่าชั้น 4 เพราะเชื่อว่าน้ำท่วมไม่ถึง

2. เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ คาดว่าจะมีประชากร 3 ล้านคนได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง

ปัจจุบัน เมืองอเล็กซานเดรีย เจอกับระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงอยู่แล้ว ทางยูเอ็นเคยรวบรวมข้อมูลว่า น้ำทะเลบริเวณนี้เพิ่มสูงขึ้น 0.5 เมตร ในอนาคต อุณหภูมิเพิ่มสูง 3C ถ้ายังไม่มีการเตรียมรับมือ ชาวเมืองอเล็กซานเดรียที่มีอยู่ราว 8 ล้านคนจะเจอน้ำท่วมหนัก ทั้งน้ำที่ไหลจากแม่น้ำไนล์และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงอย่างแน่นอน

3. เมืองริโอ เดอ จาเนโร

ประเทศบราซิล คาดมีเหยื่อน้ำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ : มติชน สุดสัปดาห์

หัวข้อ : สิ่งแวดล้อม: โลกร้อนเพราะมือเรา (102)ถอดรหัส '3c+275'

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 1944 หน้า : 46 (กลาง)

ท่วม 1.8 ล้านคน

ริโอ เดอ จาเนโร เป็นเมือง
ท่องเที่ยวชื่อดังติดอันดับโลก มี
หาดสวยๆ เช่น โคปาคาบานา
ปัจจุบันชายหาดแห่งนี้เจอกับ
คลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำอยู่บ่อย
ครั้ง

4. นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จะมีผู้ได้รับผลกระทบ
จากโลกร้อนราว 17.5 ล้าน
คน

นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์
นครเซี่ยงไฮ้มีความเสี่ยงเจอน้ำท่วมใหญ่ จุด
สำคัญๆ ของเมือง เช่น บันด์ รวมทั้งสนามบิน
นานาชาติ จะจมอยู่ใต้น้ำ

เมื่อปี 2555 รัฐบาลจีนวางแผนรับมือน้ำท่วม
ในเซี่ยงไฮ้ด้วยการสร้างระบบระบายน้ำขนาดใหญ่
ใต้ทางน้ำสูง ระยะทาง 15 กิโลเมตร มายัง
พื้นที่รับน้ำ 58 ตารางกิโลเมตร พร้อมกับสร้าง
ระบบระบายน้ำ ระหว่างทะเลสาบไท่หูและแม่น้ำ
ฮวงหูระยะทาง 120 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหา
น้ำท่วม ใช้เงินมากถึง 40,000 ล้านบาท

5. เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
คาดว่าชาวเมือง 2.7 ล้านคนได้รับผลกระทบ
ผู้บริหารเมืองไมอามี มีความพยายามวางแผน
ป้องกันน้ำท่วม เช่น สร้างเขื่อนกันน้ำทะเล ติด
ตั้งปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่แต่ก็เอาไม่อยู่ในทุกครั้งที่
มีพายุพัดถล่ม

ปัญหาน้ำท่วมของเมืองไมอามีจึงกลายเป็นปรากฏการณ์ “ปกติ” ไปแล้ว

กลับมาพูดถึงเรื่องน้ำท่วมในบ้านเรา
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนวความ
เสียหายจากน้ำท่วมปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 5
กรกฎาคม ถึงขณะนี้คาดว่าจะมีพื้นที่เสียหายสิ้น
เชิงมูลค่ารวม 14,198.21 ล้านบาท ส่งผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี
ราว 3,648.01 ล้านบาท หรือ 0.04 เปอร์เซ็นต์
ของจีดีพีทั้งประเทศ

จีดีพีภาคเกษตร ราว 0.59% สาขาพืชเสียหาย
มากที่สุด 3,593.17 ล้านบาท รองลงมา ประมง
53.47 ล้านบาท และปศุสัตว์ 1.38 ล้านบาท

**ถ้าเมืองไทยเจอพิช 3C ไม่รู้ว่าตัวเลข
ความเสียหายจะพุ่งเป็นเท่าไร? ●**

ปรับครม.10เก้าอี้ สนธิรัตน์นั่งเกษตร บิ๊กฉัตรตื่นตัน มือบให้กำลังใจ

“ไก่อู”เผยนายกฯ ฝากบอกอย่าวิจารณ์ ครม. กันเกิน
ไปเพราะไฟที่ออกมายังไม่ใช่ข้อเท็จจริง รัฐมนตรีสาย
ทหารเช็กวันผวาโดนปรับ ครม. เผยบางคนเตรียมพร้อม
ชนของแล้วหลังข่าว “บิ๊กตู” นำชื่อขึ้น **◆อ่านต่อหน้า 9**

ปรับครม. □ ต่อจากหน้า 1

ทูลเกล้าฯรายงานข่าวคาดปรับ 10 เก้าอี้ “สนธิ
รัตน์” ย้ายมานั่ง ก.เกษตรฯ “อภิศักดิ์” ไป
คมนาคม “อารีพงศ์” พลังงาน “บิ๊กตู-บิ๊ก
ฉัตร” เป็นรองนายกฯ เกษตรกรรุดให้กำลังใจ
“บิ๊กฉัตร” อีกเจ้าตัวสุดตื่นตันมือบออกขู่ม้า 2 ปี
ผูกพันมาก ช่วยเกษตรกรได้คือตายคาหลับ
เห็นสื่อทำรู้ดีว่ารัฐมนตรีไม่มีผลงาน “วิษณุ”
พร้อมแก้กฎหมาย 6 ฉบับรับเลือกตั้งต้องกิน
เยี่ยม อดบ.อาจช้าเพราะต้องปรับโครงสร้างให้
เหมาะสมกับกฎหมาย ชี้พรรคการเมืองสำรวจ
สมาชิกพรรคได้มีวิธีมากมายโดยไม่ต้องทำ
กิจกรรมการเมือง “สมชัย” โยน “มีชัย” ขอ
แก้กฎหมายขยายเวลาทำทะเบียนสมาชิกเอง
ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ต้องแจ้ง 5 ม.ค.61 เดือน
ถ้าพรรคทำไม่ทันเงื่อนเวลา พ.ร.บ.ระวางจะสิ้น
สภาพ หรือใช้อำนาจหัวหน้า คสช. ก็ได้

□ ลุ้นกระแสปรับครม.

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานความ
เคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ปฏิบัติภารกิจ
ภายในศึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีได้
ยกเลิกภารกิจเป็นประธานการประชุมบางกอก
โพสต์ฟอรัมและได้มอบหมายให้นายดอน
ปรมดีทวิชัย รวบรวมต่างประเทศเป็นผู้แทน ซึ่ง
ผู้สื่อข่าวต่างติดตามความเคลื่อนไหวของนายก
กรัฐมนตรี ทำมกลางกระแสข่าวการปรับคณะ
รัฐมนตรี(ครม.) ซึ่ง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ามี

พล.อ.ประยุทธ์ ได้พูดถึงกระแสข่าวปรับครม.ว่า
ไม่อยากให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันจนเกิน
สมควรเพราะรายชื่อที่มีการเปิดเผยจากสื่อ
มวลชนยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่านายก
รัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาหาผู้ที่มีความรู้ความ
สามารถเข้ามาทำงานด้วยตนเองจึงขอให้อรอ
ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

□ ลือ “บิ๊กฉัตร” สังกัดของ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับคนใกล้ชิด
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวม.เกษตรและ
สหกรณ์ เขาได้ระบุว่าขณะนี้ พล.อ.ฉัตรชัยมีคำ
สั่งให้มีการเตรียมพร้อมในการเก็บของที่จะไปที่
อื่นเพราะจากที่มีกระแสข่าวปรับโยกออกจาก
ตำแหน่ง รวม.เกษตรและสหกรณ์ แต่ยังไม่ทราบ
ว่าไปที่ไหน ทีมงานบางส่วนมีการส่งสัญญาณให้
เก็บของจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใน
วันที่ 16 พ.ย. เตรียมรับการประกาศรายชื่อ ครม.
ชุดใหม่ที่คาดว่าจะมีขึ้นภายในวันสองวันนี้

ขณะที่ น.ส.สุติมา บุญประภักดิ์ รมช.
เกษตรฯ อยู่ระหว่างการเดินทางไปราชการที่

ประเทศเยอรมนี โดยจะเดินทางกลับมาวันศุกร์
นี้ ซึ่งจากกระแสข่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ คาดว่า
พล.อ.ฉัตรชัย ไปนั่งเป็น รวม.แรงงาน หรือรอง
นายกรัฐมนตรี โดยมีแนวโน้ม พล.อ.ยอชยุทธ
บุญญาธิการมาเป็น รวม.เกษตรฯ และนายกษัตริย์
วิณะดิษฐ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรมาเป็น รมช.เกษตรฯ

□ รุดให้กำลังใจ “บิ๊กฉัตร”

ที่ห้องรับรองชั้น 6 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แกนนำเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้พัฒนา
ประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร (ศพก.) 882

แห่งทั่วประเทศ ส่งตัวแทนมากกว่า 20 คน ให้
กำลังใจ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ให้ทำหน้าที่
รวม.เกษตรฯ ต่อไป เพราะหากเปลี่ยนตัว
รัฐมนตรีจะส่งผลกระทบต่อนโยบายปฏิรูปภาค
การเกษตร ที่พล.อ.ฉัตรชัย ได้ทำไว้ไม่ถูกนำมา
ต่อเนื่องพร้อมกับมอบลายเซ็นจากประธาน
ศพก.ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ที่ไม่ต้องการให้
นายกรัฐมนตรี ปรับเปลี่ยนตัว รวม.เกษตรฯ ซึ่ง
ได้ทำให้ พล.อ.ฉัตรชัยถึงกับตาแดงน้ำตาจะไหล

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวกับแกนนำ ศพก.ว่า
ขอขอบคุณทุกคนเดินทางมาไกล ดีใจทุกคนมา
นั่งที่นั่งและน่านโยบายของตนไปลงพื้นที่ช่วย
เกษตรกรได้จริงตนนอนตายคาหลับแล้ว ถ้าสิ่งที่
ให้นโยบายทำได้มันถูกทาง แต่ตนไม่นั่งเป็น รวม.
เกษตรฯ จนตายได้ อยากฝากพี่ ๆ ทุกคนให้เดิน
หน้าต่อไป ตนจะอยู่หรือไม่ ไม่มีใครรู้ นายกฯ
ไม่พูดสักคำ แต่ตนจะสนับสนุนการปฏิรูป
เกษตรกร ยืนยันว่าไม่ทราบล่วงหน้าว่าเกษตรกร
จะมาเพิ่งรู้ตอนลงทางด่วน ก็โจมตีว่าไปจัดฉาก
เกณฑ์คนมาขานกอดอดีตนายกฯ ยิงว่าตน ว่าเป็น
เกษตรกรกลุ่มอื่นมาต้อนรับ แต่กลุ่มชาวสวนยาง
ไม่รับทั้งที่รับหมด

□ เห็นสื่อไม่เห็นผลงาน

“ผมไม่มีความเห็นอย่างไร หากอยู่ทำต่อ
ไม่อยู่ก็ทำต่อห้ามใจไม่ได้เพราะสองปี เป็น รวม.
เกษตรฯ มีความผูกพันมาก เหมือนเป็นพันธกิจ
หลักทำอย่างไรให้เกษตรกรดีขึ้นทุกเวลา อีกเรื่อง
ที่อยากฝากไว้คือโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ
อยากเห็นต่อเนื่องรอบสองสาม การโจมตี
เรื่องทุจริตทั้งที่ไม่มีจริง ทำให้โครงการดี ๆ มีรอย
ด่าง และขอฝากดูเรื่องปรับระบบปลูกข้าว เช่น
อ.บางระเกะ พิษณุโลก ได้ผลดีทำให้เกษตรกร

กรไม่ต้องเสียน้ำท่วมทุกปีในพื้นที่ตอนล่างได้
เขื่อนเจ้าพระยาเกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูน้ำ
หลาก” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงท้าย พล.อ.ฉัตร
ชัยได้หันมาทักผู้สื่อข่าวและกล่าวว่าพวกนั้นเขา
บอกตนไม่มีผลงานเลยซึ่งตนบอกกับนายก
รัฐมนตรี ต้องคิดตามภาคเกษตร หากคนอยู่ที่ทำ
ต่อไป ถ้าให้ไปก็ไปแต่ไม่ทิ้งเกษตรแน่นอน นาย
ชาติทหารขอประกาศยืนยันคำไหนคำนั้นขณะนี้
“ไม่รู้จริง ๆ อยู่ที่ไหนอีกไม่นานก็รู้ แต่พวก
หนังสือพิมพ์เขาเก่ง รัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงบ่ายยังมีกลุ่ม
ตัวแทนจาก 8 องค์กรชาวนา เช่นสมาคมส่งเสริม
ชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมเครือข่ายชาวนา
ไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาอีสาน สมาคม
เกษตรกรไทย สมาคมชาวนาและโรงสีข้าวไทย
ศูนย์ข้าวชุมชน เดินทางมาให้กำลังใจ พล.อ.ฉัตร
ชัยเช่นเดียวกัน

□ ปิดข่าว “บิ๊กป้อม” น้อยใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีกระแส
ข่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม เติ
นทางไปต่างประเทศเนื่องจากเดินทางไปรักษา
สุขภาพ และเกิดอาการน้อยใจที่อาจถูกปรับออก
จาก ครม. ซึ่งในวันที่ 16 พ.ย. พล.อ.ประวิตร
มีการกิจเป็นประธานงานพิธีมงคลสมรสที่
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ ในช่วงเช้า แต่ได้
มอบหมายให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.
กลาโหม มาเป็นประธานแทน เพราะต้องเดิน
ทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
กทม. โดยทางคณะแพทย์ได้ขอให้พักผ่อนเป็น
เวลา 3 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานเปิด
งานมหกรรมทางเรือนานาชาติครบรอบ 50 ปี การ
ก่อตั้งอาเซียนที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ในวันที่
19 พ.ย.นี้ ดังนั้น พล.อ.ประวิตรยังไม่ได้เดิน
ทางไปต่างประเทศตามที่ข่าวที่ระบุว่าน้อยใจ
อาจจะถูกปรับออกจากตำแหน่งในครม.ครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของรัฐมนตรี
ที่มาจากทหารที่ได้มาทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรี
มนตรีมาพักหนึ่งแล้วได้เซ็กข่าวกันว่าตนเอง
จะถูกปรับออกจาก ครม.หรือไม่บางส่วนก็ได้
เตรียมขานของออกจากห้องทำงานไปบางส่วน
แล้ว เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีรายชื่อ ครม.
ประยุทธ์ 5 นำขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

□ เก็งโผ.ครม.อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับ ครม.

ประยุทธ์ 5 ก็ยังมีออกมาเรื่อย ๆ โดยล่าสุด
มีรายงานข่าวว่า การปรับครั้งนี้จะมีถึง 10
ตำแหน่ง โดยนายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ สนช.
จะมานั่งเก้าอี้ รมว.การศึกษาศึกษา พล.ต.อ.อดุลย์
แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จะมานั่งเก้าอี้รองนายกฯ
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ จะมาเป็นรองนายกฯ
ขณะที่บุคคลที่จะมานั่งเก้าอี้รมว.เกษตรฯ แทน
นั้น มีแนวโน้มจะเป็นคนของนายสมคิด จาคูศรี
พิทักษ์ รองนายกฯ ซึ่งล่าสุดมีชื่อ นายสนธิรัตน์
สนธิรัตน์ รมช.พาณิชย์ เป็น รมว.เกษตรฯ
เนื่องจากก่อนหน้านั้นนายสนธิรัตน์ เคยเป็นที่
ปรึกษา รมช.เกษตรฯที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องนี้พอสมควร ส่วนตำแหน่ง รมต.ประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ยังมีรายชื่อ นายจิรัชย์ มูล
ทองโรย ได้เก้าอี้ไป ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ในช่วงเย็นวันที่ 16 พ.ย. ทีมงานพล.ร.อ.ณรงค์
พิพัฒน์ชัย รองนายกฯ ได้เข้ามาเก็บของใช้ส่วน
ตัวภายในห้องทำงานบนตึกบัญชาการ 1

ขณะที่ฝ่ายเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์
น.ส.ชุติมา บุญประภัฏกร รมช.เกษตรฯ จะขึ้น
เป็น รมว.พาณิชย์ ในส่วนกระทรวงคมนาคม นาย
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง จะมานั่งเก้าอี้แทน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ที่ถูกปรับออก
เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีปัญหาหลายด้าน
ทั้งในเรื่องโปรเจกต์หลายชิ้นที่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ ส่วน
กระทรวงการคลังคนที่มาแทนนายอภิศักดิ์ คาด
ว่าจะเป็นคนของนายสมคิด ในส่วนของกระทรวง
พลังงานยังคงมีรายชื่อ นายอารีวงศ์ ภู่อุ่ม ปลัด
กระทรวงพลังงาน เป็น รมว.พลังงานแทน

□ ปูดทหารเกาะติดพท.

ร.ท.หญิงสุณิสา เสือกบฏดี สมาชิกพรรค
เพื่อไทย กล่าวว่า การปรับ ครม.ไม่น่าจะเกิด
ประโยชน์อะไรต่อบ้านเมือง ไม่ว่าไปไหนก็ไม่
เห็นมีการตัดเนื้อร้ายของรัฐบาลทั้งไป คนที่ถูก
โยกย้ายเป็นเพียงแค่ไม่ตกไม่ระดับหมุนเวียน
กันเข้ามาบ้างวันบ้าง ทั้งนี้ มีการดึงกองทัพมาเล่น
การเมืองและให้ทหารที่เหมือนหัวคะแนนโดย
สั่งให้หน่วยทหารระดับกองพันทั่วประเทศลงไป
ตามประกบนักการเมืองทุกจังหวัดในลักษณะ 1
หน่วยทหาร ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง โดยกำหนดการ
บ้านให้ผู้บังคับกองพันของแต่ละหน่วยจับตา
มองว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งใครลงสมัครรับเลือก
ตั้งบ้าง แล้วใครบ้างที่จะสามารถต่อกรกับพรรค
เพื่อไทยได้ในแต่ละพื้นที่ ไม่ทราบว่าการใช้

กองทัพเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวทางการเมืองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
และเหมาะสมหรือไม่ หากเรื่องนี้ไม่จริง หัวง
นายกรัฐมนตรีจะกล้าปฏิเสธให้ชัดเจน

□ ยันมีหลักฐานไลน์กลุ่ม

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที
รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมา
ตอบโต้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ เรื่องการเกณฑ์คนไปตอบ 6
คำถามของนายกรัฐมนตรีว่าไม่เคยเห็นและ
ไม่เคยสั่งให้ทำเช่นนั้นว่า นายอภิสิทธิ์ไม่เคย
กล่าวว่าพวกท่านสั่งเพียงแต่ระบุว่าเคยเห็น
ข้อความในไลน์และตนก็ได้เห็นข้อความในไลน์
เหมือนที่นายอภิสิทธิ์เห็นเช่นกัน โดยเป็น
ข้อความที่ส่งทางไลน์ของเทศบาลเมืองแห่งหนึ่ง
ที่ส่งถึงสมาชิกในกลุ่มเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 60
ระบุว่า เวลา 08.30 น. ให้ประธานหรือตัวแทน
ชุมชนไปตอบคำถามของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่
ศาลากลางจังหวัด และยังเห็นไลน์ของกลุ่มส่วน
ราชการอีกส่วนในภาคอีสาน ที่ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเชิญชวนข้าราชการไปตอบคำถามเช่น
กัน เช่นนี้อ่านแล้วขอให้คิดว่า เป็นข้อความที่
ใช้ชักชวนหรือไม่ ท่านควรแจ่งให้จังหวัด
หยุดทำเช่นนี้เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อนายก
รัฐมนตรีเอง

□ โยนกรธ.แก้กฎหมาย

นายสมชาย ศรีสุชาติ ยกรมการการ
เลือกตั้ง (กตด.) กล่าวกรณี นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
ระบุว่า หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการ
ในเรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงสมาชิกพรรค
ได้ทันตามกรอบเวลาที่ พ.ร.บ.ว่าด้วย
พรรคการเมืองกำหนด กตด.ก็สามารถขอ
ให้ สนช.แก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ว่า เมื่อ
กรธ.เป็นผู้ร่างแล้วก่อให้เกิดปัญหากรธ.ก็ควร
เป็นผู้เสนอการแก้ไขเอง ทั้งนี้เมื่อ พ.ร.บ.ว่า
ด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้ผ่านไปแล้ว 40
วัน จะครบกำหนด 90 วัน ในวันที่ 5 ม.ค. 2561
เหลืออีก 50 วันพรรคการเมืองที่ไม่มีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงสมาชิกที่แตกต่างจากที่ปรากฏใน
ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง และไม่มีการ
ทำหนังสือขอขยายเวลามาภายในเวลาดังกล่าว
ต้องสิ้นสภาพพรรคการเมือง เรื่องดังกล่าวมี
ทางแก้ คือ 1. พรรคการเมืองทำหนังสือ
ขอขยายเวลามาขยายนายทะเบียนพรรคก่อนวัน

ที่ 5 ม.ค. 2561 โดยต้องระยะเวลาที่ขยาย แต่ระหว่างการขยายเวลาพรรคไม่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้และไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง

นายสมชัยกล่าวว่า 2. แกไขพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อกำหนดเงื่อนไขใหม่ในกิจกรรมที่พรรคการเมืองต้องดำเนินการหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ และ 3.ใช้อำนาจของ หัวหน้า คสช.เพื่อสั่งการแกไขนายมีชัย ฤชุพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของ คสช.สมควรเป็นผู้เสนอให้ คสช.ดำเนินการตามความเหมาะสม

□ อ่านต่อหน้า 16

ปรับครม.

□ ต่อจากหน้า 9

□ ซ้ำสำรวจสมาชิกทำได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายมีชัย ระบุว่าถ้าพรรคการเมืองไม่สามารถทำตามกรอบเวลา กกค. สามารถเสนอแก้ไขกฎหมาย เพื่อยกข้อยกเว้นเวลาได้ว่า ไม่อยากตอบประเด็นนี้จะมีจะนั้นจะกลายเป็นการซ้ำ แต่การแก้ไข พ.ร.ป.ทำได้โดยอยู่ในอำนาจของ ครม. ที่ผ่านการเสนอจากองค์กรอิสระ และ สนช. จำนวน 1 ใน 10 เป็นผู้เสนอ ส่วนการเตรียมการของพรรคการเมือง ในขณะนี้จะสามารถสำรวจสมาชิกพรรคได้หรือไม่ นั้น ก็ไม่มีอะไรห้าม เพราะประกาศและคำสั่ง คสช.ระบุว่าห้ามทำกิจกรรมใดบ้างการสำรวจสมาชิกพรรคทำได้ในหลายวิธีโดยไม่ให้เป็นการทำกิจกรรมทางการเมืองได้และพรรคการเมืองก็ทำกันอยู่แล้วก่อนที่จะมี พ.ร.ป.นี้ออกมา พรรคการเมืองมีการส่งจดหมายข่าวถึงสมาชิกอยู่ทุกวันโดยไม่มีใครเขาว่าอะไร ทำมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองต่าง ๆ พบปะพูดคุยหารือกันทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่เห็นว่าใครไปจับกุมหรือทำอะไรทั้งสิ้น

□ แกไข.ม.เลือกตั้งท้องถิ่น

นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการเตรียมความพร้อมการแก้ไขกฎหมายเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ขัด

รัฐธรรมนูญ จึงต้องแก้ไขกฎหมาย 6 ฉบับ คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ. 2528 และพ.ร.บ.บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอยกข้อยกเว้นแก้ไขกฎหมาย และกระทรวงมหาดไทยกำลังรับฟังความคิดเห็น จากนี้ถึงจะเสนอ ครม. ต่อด้วย สนช. เมื่อบังคับใช้กฎหมายทั้ง 6 ฉบับแล้ว คสช.จะพิจารณาว่าให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดและเลือกตั้งเมื่อใด ต่อด้วยจะมีการปลดล็อกต่อไป คิดว่าจะใช้เวลาดำเนินการไม่นาน

□ เยี่ยมอบต.อาจได้มาช้า

นายวิษณุ กล่าวว่า นอกจากนี้ เราได้แก้ไขข้อสังเกตของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 3 ประเด็น มาพิจารณาด้วย คือ 1.การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องดูให้แน่ชัดว่าโครงสร้างท้องถิ่นเป็นอย่างไรถ้ามีการเลือกตั้งและมีการปรับโครงสร้างใหม่ออกมา จะทำอย่างไรซึ่งตนคิดว่าโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น่าจะได้รับผลกระทบ ดังนั้นการเลือกตั้ง อบต.ยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทอื่น ๆ น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 2.สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นที่ติดคำสั่งหัวหน้า คสช. ตอนนี้กำลังสำรวจรายชื่อว่าใครมีความคิด หรือคิดเรื่องใดบ้างหรือที่ยังคืนตำแหน่งไม่ได้เพราะอะไร แล้วจะชี้แจงให้รับทราบอีกครั้ง 3.หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจริง พรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครลงได้หรือไม่ ระหว่างที่ยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะปลดล็อกให้หรือไม่

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนเรื่องอำนาจจัดเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย กกค. มาตรา 27 ตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้ กกค.มีหน้าที่จัดและทำให้มีการเลือกตั้งประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับ กกค.จะมอบหมาย ซึ่งอาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง ส่วนใบแดงใบเหลือง การเลือกตั้งท้องถิ่น ก็ให้ กกค.ฟ้องต่อศาลอุทธรณ์

□ ป.ป.ช.เผยร้อยคดีเก้าแม่

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)จ.นนทบุรี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการและผู้บริหาร ป.ป.ช.ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 18 ปี โดย พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการภายหลัง ป.ป.ช.มีมติให้สำนักคดีชี้แจงข้อกล่าวหาฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใน 3 คดี ที่จำหน่ายออกจากสารบบให้กลับ มาพิจารณาใหม่ คือ คดีห้วยบอนดินและคดีธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออก (เอ็กอิมแบงก์) ปลดปล่อยให้รัฐบาลเมียนมาวงเงิน 4 พันล้านบาท และคดีรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง กทม.ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชน ว่าขณะนี้สำนักคดีกำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดอยู่และเตรียมยื่นต่อศาลฎีกา เร็ว ๆ นี้

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า ส่วนที่ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีกล่าวหา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าฯ กทม. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระงับยับยั้งหรือตรวจสอบการทุจริตในโครงการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณลานคนเมือง กทม.วงเงิน 39.5 ล้านบาท นั้น ในชั้นนี้ยังไม่มีการเชิญ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์มาชี้แจงแต่อย่างใดโดยในการดำเนินการเพิ่มเติมนี้ ผู้รับผิดชอบยังเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดเดิมที่มีนางสุภา สุวรรณจุฑา กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธาน

□ ส่งเรื่องถือหุ้นให้นายกฯ

นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเรื่องไกรสิทธิ์วิริยะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบนายอุดม ตวนาชน รว.อุตสาหกรรม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ ถือหุ้นบริษัทเอกชนและการลงทุนทำธุรกิจเกิน 5% อาจเข้าข่ายผิดตามพ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 นั้น ว่า ป.ป.ช.ได้ขอสรุปว่า เรื่องนี้ไม่เข้าข่ายอยู่ในอำนาจพิจารณาของป.ป.ช. จึงส่งเรื่องไปยังต้นสังกัดคือ นายกฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบเองหรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และส่ง กกค.รับ

ทราบด้วย

แหล่งข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สรุปเรื่องดังกล่าวส่งให้นายกฯ และ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขานุการนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยกรณีนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาของนายกฯในการปรับ ครม.ด้วย

☐ ยื่นเอาผิดอดี้อยการ

ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายวิญญูติ ชาติมนตรี เลขานุการสมพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพพร้อมคณะ ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหาอดี้อยการสูงสุดและอดี้อยการสูงสุดคนปัจจุบัน ประกอบด้วย นายตระกูล วิจิณัยภาค, ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหารและ นายเข้มชัย ชูติวงศ์ ขอให้ป.ป.ช.ได้สวนบุคคลทั้ง 3 ว่ามีการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระทำการผิดต่อตำแหน่งหน้าที่

ยุติธรรมตามมาตรา 84 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกรณีไม่สั่งฟ้องและดำเนินคดีกับนาย สุเทพ เทือกสุบรรณ และพวกซึ่งเป็นแกนนำ กปปส. ในข้อหาทกฏทั้งที่อดี้อยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษได้แถลงสั่งคดีของนายสุเทพและพวกไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีการฟ้องคดีผู้ต้องหาเพียง 4 ราย ขณะที่นายสุเทพและผู้ต้องหากบางส่วนยังไม่ถูกดำเนินคดีไม่เร่งดำเนินการนำตัวมาฟ้องคดีและปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติกรจนทำให้คดีความเกิดความล่าช้า มากกว่า 3 ปี 4 เดือน

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริหารกล่าวว่า การขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบดังกล่าวก็ไม่กระทบต่อการทำหน้าที่อัยการอาวุโสในปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งบริหารตนสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ ตนจะดำเนินการใด ๆ ต้องดู

ป.ป.ช.ก่อน ไม่มีอะไร ที่มาของการไปร้อง ป.ป.ช.เป็นอย่างไรก็ไม่ขอออกความเห็น

☐ เลือกผู้ว่าฯตง.คนใหม่

อีกเรื่องหนึ่ง พล.อ.ชนะทัฬห อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสร็จสิ้นแล้ว จากผู้เข้ารับการสรรหา 18 คน โดยผลการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการฯได้เลือกนายประจักษ์ บุญยัง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 7 : 0 และจะได้เสนอชื่อต่อ สนช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การสรรหาผู้ว่าฯตง.เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 23/2560 และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 25/2560 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน.

ข่าวสั้น ทันโลก

● **พระเทพฯ ทรงเกี่ยวข้าว** : เมื่อบ่ายวันที่ 16 พ.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตของโรงเรียน โดยมี ผวจ.นครนายก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ้ารับเสด็จ อธิบดีกรมการข้าว ได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน แล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระเนตรการบรรยายผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในอาคารอเนกประสงค์ จากนั้นสมเด็จพระเทพฯ ทรงขับรถไถเกี่ยวข้าวที่แปลงสาธิตดังกล่าวจนได้เวลาสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ.



4 สหกรณ์-เทสโก้ โลตัส รวมพลัง ผุด 'โครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ'



สก๊อปพิเศษ

จากนโยบายประชารัฐ ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากยิ่งขึ้น นั้น ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินตามนโยบายประชารัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศได้ยุติกันได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยยกระดับการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน การเพาะปลูก การนำวิทยาการที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพสินค้า การควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ตลอดจนจัดการตลาดที่มั่นคงเพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ท้องตลาดตลอดทุกช่วงฤดูกาล

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว จึงก่อให้เกิด **โครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ** ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับห้างเทสโก้ โลตัส ในการสนับสนุนให้ทางโมเดิร์นเทรดเข้ามารับซื้อข้าวหอมมะลิแท้



100% โดยตรงผ่านสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระยอง จันทบุรี อ.บ.ราชธานี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งเป้าหมายในระยะ 1 ปีแรก จะรับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700,000 กิโลกรัม นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรและสินค้าจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าว ดำเนินธุรกิจแปรรูปข้าวให้เป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจข้าวแบบครบวงจรในรูปแบบใหม่ โดยสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิก

เกษตรกร ใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้สมาชิกผลิตข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐาน GAP มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายข้าวเปลือกคุณภาพ สหกรณ์นำข้าวเปลือกมาตรฐาน GAP มาแปรรูปในโรงสี สหกรณ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่มีคุณภาพมาตรฐาน Q ซึ่งการดำเนินธุรกิจข้าวครบวงจรของสหกรณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดภาคธุรกิจที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ข้าวสารสหกรณ์คุณภาพไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมา มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จำนวน 351 แห่ง ในพื้นที่ 52 จังหวัด ปริมาณ 1.733 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่า 13,134 ล้านบาท ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาโรงสีให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งในปีนี้ยังมีเป้าหมายที่จะผลักดันโรงสีสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP อีก 20 แห่ง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ที่ผลิตข้าวครบวงจรมีแหล่งจำหน่ายข้าวสารคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค จึงได้ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส ในการนำร่องสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีการผลิตข้าวครบวงจรเพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ

ขณะที่ **นายสมพงษ์ รุ่งนิติศัย** ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพของเกษตรกร เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนแก่เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาที่เป็นธรรม โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส ได้ริเริ่มโครงการประชารัฐ 22 โครงการ ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร และในปีนี้ได้ดำเนินโครงการข้าวหอมมะลิประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย รวมทั้งมีบทบาทช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนได้ดี อีกทั้งยังได้มอบความรู้แก่เกษตรกรด้านคุณภาพสินค้า การบรรจุสินค้า และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส จะคัดเลือกข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพสูงจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเลิศในภาคอีสาน 4 แห่งมาบรรจุเป็นข้าวตราเทสโก้ ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ในราคาถุงละ 189

ด้าน **นายสมคิด ชันตรี** ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรระการพืชผล จำกัด กล่าวว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรร่วมกัน ในรูปของสหกรณ์ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านงบประมาณทำให้สหกรณ์มีเงินลงทุนปรับปรุงเครื่องมือและเทคโนโลยีมีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันกับโรงสีเอกชนได้แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องการหาช่องทางการตลาด ทำให้ยังคงต้องขายข้าวเปลือกบางส่วนให้กับโรงสีเอกชนในราคาที่สหกรณ์และชาวนาไม่สามารถต่อรองได้ เมื่อได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ตราเทสโก้ ก็ทำให้ชาวนาได้พัฒนาความรู้ด้านการตลาด สามารถขายข้าวสารได้ในราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ในที่สุด

ปฏิทินกิจกรรม

กลุ่ม รร.ปิคนิก กรุงเทพ จัดงานเปิดตัว 3 โรงแรมใหม่ในเครือบริษัทบริหารโรงแรม L.S. Hotels and Resort Group และจัดเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุน โดยมีนายศักดิ์ณรงค์ โลงนะรุ่งศิริ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายเกรียงศักดิ์ โลงนะรุ่งศิริ รองประธาน (ที่ 3 จากขวา) นายวสันต์ โลงนะรุ่งศิริ กรรมการ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแถลงข่าว ณ รร.ปิคนิก ซอยรางน้ำ เมื่อเร็วๆ นี้



แบรนด์น้ำหอมชื่อดัง CALVIN KLEIN โดย “คุณชลิตา พัฒนเจริญ” ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ บ.ลัคซ์เอเซีย (สยาม) จำกัด “คุณเกรรี นิ่ง” ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชีย

และ “คุณหงษ์ภรณา ลวนางกุล” จัดงาน เปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ CALVIN KLEIN OBSESSED โดยมีนักแสดงชื่อดัง คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ, ลีตีฟงศ์ ล้อประเสริฐ, กติกากร วรวรรณ ณ อยุรยา และ ณชา จึงการกุล ร่วมงาน ณ วาระเวลา การ์เด็น ฮอลล์ เมื่อเร็วๆ นี้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ผู้แทนเหล่าทัพ นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



สุวิทย์ สุริยวงค์ นายอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับนายเอกพนนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลาง)

พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าของ “ศูนย์เมล็ดพันธุ์และข้าวอินทรีย์จังหวัดพิษณุโลก” ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช” ที่ ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยเน้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการในการทำเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 เพื่อยกระดับกลุ่มชาวนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

“อยุรพ์ พจนอนันต์” ผู้บริหารร้าน ชินเซน ฟิช มาร์เก็ต (Shinsen Fish Market) ร้านอาหารญี่ปุ่นส่งตรงอาหารทะเลสดๆ จากตลาดสดประเทศญี่ปุ่นถึงประเทศไทย จัดกิจกรรม “Ishinomaki Fair ครั้งที่ 2” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากสึนามิที่เมืองฮิชิโนมากิ



ด้วยการนำอาหารทะเลสดๆ สินค้าของผู้ประสบภัยจากท่าเรือมาขายในงานได้รับเกียรติจาก มร.โกโตฮิโกะ อาซาโนะ รองผู้ว่าราชการเมืองฮิชิโนมากิ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมการโชว์ฝีมือการทำอาหารจากวัตถุดิบทั้งปลา และข้าวที่มีชื่อเสียงของเมืองฮิชิโนมากิ ได้แก่ ปลาอังโกะจากเซฟชื่อดัง มร.โอโนะ ทาคะโนริ และ มร.โทชิยะ โมริยามะ ณ ร้านอาหาร ชินเซน ฟิช มาร์เก็ต .

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

คีบ : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและ
สหกรณ์เผยว่า ในช่วงวันที่ 3-15 พ.ย.ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (อียู) ได้เดินทางมา
ตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
หรือไอยูยูของไทย ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบเสร็จ
แล้ว โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเสนอไปยังสำนักงาน
ใหญ่อียู ณ กรุงบรัสเซลส์.

ทำเรือประมงถก22พ.ย.แก้ปมไอยูยู

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (อียู) ได้เดินทางมาตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ของไทย เมื่อต้นสัปดาห์ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่อียูกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมและสรุปข้อมูล เพื่อเสนอสำนักงานใหญ่ของอียู ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และฝ่ายรัฐบาลไทยมีกำหนดการจะเดินทางไปชี้แจงถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูให้อียูได้รับทราบในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของอียู ประเมินว่าน่าจะเป็นที่พอใจของทางอียู เนื่องจากระบบตรวจสอบย้อนกลับของไทย มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมาก และเริ่มมีการปฏิบัติงานที่เห็นผลชัดเจน

นายมงคล สุขเจริญคณา นายกรมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของอียูได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมประมงของไทย ให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขไอยูยู ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และคณะกรรมการชุดใหญ่ได้เดินทางมาสมทบเมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน โดยได้ตรวจสอบทำเทียบเรือ

ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กของเอกชนด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในระดับเป็นที่พอใจ เนื่องจากทุกทำเทียบเรือได้รับตัวเพื่อให้เข้ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แม้จะไม่แล้วเสร็จ 100% เพราะต้องใช้เวลาซึ่งสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุน โดยวันที่ 22 พฤศจิกายน ทั้ง 273 ทำเรือประมงทั่วประเทศ จะหารือร่วมกันเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายมงคลกล่าวว่า การปฏิบัติตามกฎหมายในปัจจุบันยังมีปัญหา เนื่องจากการตรวจสอบตามทำเรือต่างๆ กรมประมงได้ประสานให้ตำรวจทำหน้าที่แทน ทำให้เกิดความสับสนในการชั่งน้ำหนักปลา ที่ตามกฎหมายสามารถผ่อนผันให้ชั่งได้ที่ตลาดปลาแทนการชั่งที่หน้าทำเรือได้ ในกรณีลาดดังกล่าวไม่ได้ส่งออกในทันที จึงอยากให้ผู้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้ามาทำหน้าที่แทน ในส่วน พ.ร.ก.การประมง 2558 มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการทำประมงของไทยและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาไอยูยู แต่การประกาศใช้กฎหมายกระชั้นชิดชาวประมงปรับตัวไม่ทัน จึงอยากให้อาจารย์พิจารณาเรื่องนี้และเปิดโอกาสให้ชาวประมงปรับตัวก่อน

สมาคมประมงเรียกถก 273ท่าเรือรับมือ'ไอยูยู'

กรุงเทพธุรกิจ • สมาคมประมง เรียกท่าเทียบเรือ 273 ถกหาแนวทางรับมือแก้ปัญหาของไอยูยู หลังทางอียูส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบการทำประมงของไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป (อียู) ได้ตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมหรือไอยูยู ของไทย ได้เสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมและสรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบเสนอไปยังสำนักงานใหญ่อียู ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ขณะที่รัฐบาลก็มีการกำหนดการที่จะเดินทางไปชี้แจงถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไอยูยูให้อียูได้รับทราบเช่นกันในเดือน ธ.ค.นี้ การลงพื้นที่ตรวจสอบของอียูครั้งนี้ ผลการประเมินเป็นที่พอใจ เนื่องจากระบบตรวจสอบย้อนกลับของไทย มีความคืบหน้าไปมาก และเริ่มมีการปฏิบัติงานที่เห็นผลชัดเจน

นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของอียูได้เข้ามาตรวจสอบระบบการตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมประมงของไทยให้เป็นที่ไปตามแผนการแก้ไขของไอยูยู ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการชุดใหญ่ได้เดินทางมาสมทบ ตั้งแต่วันที่ 13-15 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบท่าเทียบเรือทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กของเอกชนด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ในระดับเป็นที่พอใจ

ทั้งนี้เนื่องจากทุกท่าเทียบเรือได้ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะไม่แล้วเสร็จ 100% ที่ต้องใช้ระยะเวลาเรื่องดังกล่าวทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุน โดยวันที่ 22 พ.ย.นี้ ท่าเรือประมงทั้ง 273 แห่งทั่วประเทศ จะหารือร่วมกันเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการลงสมุดบันทึกการทำประมง (Logbook) อย่างละเอียด

การปฏิบัติตามกฎหมายในปัจจุบันยังมีปัญหา เนื่องจากการตรวจสอบตามท่าเรือต่างๆกรมประมงได้ประสานให้ตำรวจทำหน้าที่แทนทำให้เกิดความสับสนในการชี้แจงนำหนักปลาที่ตามกฎหมายสามารถผ่อนผันให้ซึ่งได้ที่ตลาดปลาแทนการชี้แจงที่หน้าท่าเรือได้ในกรณีปลาดังกล่าวไม่ได้ส่งออกในทันที ดังนั้นจึงอยากให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้ามาทำหน้าที่แทน

"น้ำหนักปลานเรือกับที่ชี้แจงหน้าท่าหรือ หน้าตลาดปลา จะไม่เท่ากันอยู่แล้ว จะมีความคลาดเคลื่อนบ้างจากระบบการขนส่ง มีเจ้าหน้าที่กรมประมงและชาวประมงเท่านั้นที่เข้าใจ ดังนั้นจึงควรใช้เจ้าหน้าที่ที่รู้จักจริงเข้ามาตรวจสอบ และจะทำให้การดำเนินงานได้ง่ายขึ้น" นายมงคล กล่าว

นายมงคล กล่าวว่าพระราชกฤษฎีกาประมง2558 มีการปรับปรุงบ่อยครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับการทำประมงของไทยและสอดคล้องกับการแก้ปัญหา ไอยูยู แต่การประกาศใช้กฎหมายแต่ละครั้งมีระยะเวลากระชั้นชิดมาก ทำให้ชาวประมงปรับตัวไม่ทัน

ณ มุมขวา



ณ กษ ไลอะวไล

5แกนกรม.เศรษฐกิจใหม่

น่าจะเขย่ากันเสร็จแล้วสำหรับโฉมหน้า กรม.ตุ๋ 5

ประเด็นที่จับตาคือทีมเศรษฐกิจที่จะปฏิบัติการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงสู่คนระดับกลาง ระดับฐานราก และมี 5 กระทรวงเป็นแกนกลาง

3 กระทรวงแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เริ่มจากกระทรวงการคลัง แก้อ้อ อภิตักดิ์ ต้นติวรวงศ์ ยังแน่นอนหาได้รับความไว้วางใจจาก สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ คุณดำเนินเศรษฐกิจ ที่เป็นมิตรแท้กันอย่างยาวนาน

หน้าที่ใน กรม.ตุ๋ 5 ของอภิตักดิ์ จึงไม่ใช่อยู่ที่เสถียรภาพเป็นหลัก แต่เป็นการใช้นโยบายการคลังเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ ไม่เพียงแต่ผ่านบัตรคนจน แต่ยังผ่านกลไกต่างๆ ของภาครัฐ

ถัดมากระทรวงอุตสาหกรรม อุดม สวานายน ก็ยังไม่ไปไหน

หน้าที่หลักของกระทรวงอุตสาหกรรมปีหน้าก็คือการเน้นอุตสาหกรรม 4.0 และลงไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ควบคู่กับการเร่งลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สิ่งที่จะเพิ่มจากกระทรวงนี้ก็คือ สมชาย หาญหิรัญ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่เพิ่งเกษียณ จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยฯ เน้นงานหลักคือ เอสเอ็มอี

กระทรวงคมนาคม อาคม เต็มพิทยาไพสิฐ ยังเป็นคนหน้าเดิม ทำหน้าที่เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ โดยก่อนหน้านี้อาคมตกเป็นข่าวจะโดนโยกย้าย แต่สุดท้ายก็อยู่ตำแหน่งเดิม เนื่องจากสารพัดอภิโครงการใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่แล้ว เหลือเพียงเม็ดเงินที่จะเริ่มกระจายลงไปในปีหน้า

นั่นคือ 3 กระทรวงเศรษฐกิจที่ไม่ขยับ แต่มีการกิจหลักต้องทำ

อีก 2 กระทรวงที่มีการปรับเริ่มจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อ ยุคล ลิ้มแหลมทอง กลายเป็นตัวเลือกที่จะมานั่งเป็นเจ้ากระทรวง ไม่ใช่เนื่องจากเป็นอดีตรัฐมนตรี อธิบดีรองนายกฯ เพียงอย่างเดียว แต่ทว่ายุคลยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับพรรคชาติไทย เหมือนเลือก 1 ได้ถึง 2 เปิดหน้าไฟแล้วได้บ็อกเค็งประมาณนั้น

อีกชื่อที่ติดเข้ามาคือ ลักษณะ วจนาวันซ์ อดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จะเข้ามาเป็น รมช.เกษตรฯ ทำหน้าที่ร่วมกันดูแลแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยใช้กลไกทั้งหมดของรัฐที่มีอยู่นั่นเอง

ตบท้ายกระทรวงที่เปลี่ยนแปลงคือพาณิชย์ ชื่อของ **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** เบียด **ชุตินา บุนยประภัศร** ขึ้นมาเป็น รมว.พาณิชย์ **สนธิรัตน์** ออกหมัดจะแจ่งช่วงเป็น รมช.พาณิชย์ โดยเฉพาะใน โครงการธงฟ้าที่เกี่ยวข้องกับบัตรคนจน การปรับ ครม.ครั้งใหม่จึงถูก วางตัวไว้ให้เข้ามาเสริมด้านราคาสินค้าเกษตร และลงไปแก้ปัญหาชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ทั้ง 5 กระทรวงจึงเป็นแกนของทีมเศรษฐกิจของ **กรม.ชุดใหม่** แก้อ้อที่เหลือมีสลับสับเปลี่ยน อย่าง **สุวิทย์ เมษินทรีย์** มาเป็น รมว. วิทยาศาสตร์ฯ ต่อยอดไทยแลนด์ 4.0

ส่วนตำแหน่งอื่นๆ เป็นของทหารที่ว่างกันไป แล้วปรับ ครม.แล้วอะไรๆ จะดีขึ้นหรือเปล่า **คงรอดต่อไป อีกไม่นานคงเห็นกัน ■**



สังคมการเมือง

โศครม.แพลงม 'บิกป้อม'โตป่วย

● มีข่าวถูกทาบนั่งเก้าอี้ รมว. ศึกษาธิการ นักข่าวถาม วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.รามคำแหง ปฏิเสธแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนให้ข่าว แต่เรื่องได้เป็นรัฐมนตรี ออกตัวว่าให้ชัดเจนก่อนค่อยพูด

พูดแบบนี้ชัดกว่าครึ่งแล้ว

● ด้าน ชุตินา บุญยประภัสร์ รมช. เกษตรฯ อดีตปลัดฯ พาณิชยฯ ที่มีข่าวจะขึ้นชั้นไปนั่งรมว.พาณิชยฯ เจ้าตัวอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการที่เยอรมัน บอกยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว

ได้รู้เร็วๆ นี้แหละ

● ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ที่ตั้ง ชุตินา มาช่วยงาน ยังอยากให้ทำงานที่เดิม และมองว่า



วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์



ชุตินา บุญยประภัสร์

กระแสนข่าวขยับไปเป็น รมว.พาณิชยฯ ไม่น่าเป็นไปได้

คนรู้จริงคือบิกตู

● ยอดยุทธ บุญญาธิการ ลาออกจากประธานบอร์ด รฟม.จนถูกจับโยงว่าอาจมารับเก้าอี้รมต. เจ้าตัวปฏิเสธไม่มีการทาบทามจากผู้ใหญ่ แต่ลาออกจาก รฟม.เพื่อทำหน้าที่สนช.ให้เต็มที่

แค่คาดการณ์

● เพิ่งยืนยันสุขภาพไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่รมต.แต่รุ่งขึ้น บิกป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหมมอบ บิ๊กโด่ง-พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ประชุมแทน คนใกล้ชิดต้อง

รับแจ้งบิกป้อมติดภารกิจส่วนตัวที่ต่างประเทศ

กลัวข่าวกระทบเก้าอี้?

● ยืนยันว่า บิกป้อม สบายดี ไม่ได้ป่วย เมื่อกลับมาแล้วจะไปเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติ ครอบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยาวันที่ 19 พ.ย.

เบรกข่าวก่อนลาม

● ป.ป.ช.มีมติตั้ง วรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ช. ตามที่กรรมการคัดเลือกเสนอชื่อจากผู้สมัครรวมทั้งหมด 3 ราย ซึ่งล้วนมาจากรองเลขาธิการป.ป.ช.

เป็นคนนี้ตามคาดหมาย

● ครม.สั่งจรสงขลา นอกจากจังหวัดเตรียมเสนอโครงการแล้ว กวิตพงษ์ อิธิชนนท์สกุล ประธานหอการค้าสงขลา ฝากนายกฯตั้ง จ.สงขลา และสตูล กลับมาอยู่ในกลุ่ม 5 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงเหมือนเดิม จากที่ตั้งไปอยู่กลุ่มอ่าวไทยและอันดามัน

มีนัยยะอะไร?

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/การเมือง

วันที่: ศุกร์ 17 - พุธสัปดาห์ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3059

Col.Inch: 284.45 Ad Value: 284,450

หน้า: 1 (เต็มหน้า), 2, 3

PRValue (x3): 853,350

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 'ประยุทธ์ 5' แก่กระชั้นเหล้าเก่าปนใหม่



รหัสข่าว: C-171117017000 (17 พ.ย. 60/05:33)

หน้า: 1/5

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



‘ประยุทธ์ 5’ แก่กระษัย เหล่าเก่าปนใหม่

กระแสปรับคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเมื่อมีแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้น

เพียงแต่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการตัดสินใจลาออกของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในลักษณะยกทีมออกทันที เมื่อมีการใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งย้ายด่วนอธิบดีกรมแรงงาน แบบไม่ได้มีการหารือเจ้ากระทรวงก่อน

ซึ่งตอนแรกยังมองว่าน่าจะมีการเคลียร์ให้หายน้อยใจกันได้ และคงเป็นการปรับเล็กน้อยกลับคืนสถานะ

แต่ทันทีที่ปรากฏภาพ พล.อ.ประยุทธ์ ปิดห้องคุยตัวนกับเพื่อนรักร่วมรุ่น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้กระแสปรับ ครม.มากกว่าการถอดเก้าอี้ที่ร่วงออกไป กระหึ่มขึ้นมาในทันที

เพราะ พล.อ.ฉัตรชัย ถือเป็นหนึ่งในสายล่อฟ้า ให้ถูกจับตาอยู่เสมอในการปรับ ครม.ทุกครั้ง เพราะในขณะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลงานยังไม่เข้าตากับกระทรวงที่นั่นอยู่ แต่ด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกับ พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนกระทรวง

แต่ไม่เคยหลุดออกไปจาก ครม.เลยสักครั้ง

ครั้งนี้ก็เช่นกัน ผลงานในกระทรวงเกษตรฯ ก็ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์ แถมนางกลุ่มเกษตรกรยังถึงขั้นไล่ส่ง ไม่อยากให้นั่งเก้าอี้ต่อ จึงทำให้เป็นอีกครั้งที่เกิดการจับตามองว่า รอบนี้จะหมุนไปไหน หมุนไปอยู่กระทรวงแรงงานที่ว่างลงเพราะ พล.อ.ศิริชัย ลาออก ใช่มั้ย?

ซึ่งหากหมุนเช่นนั้น ก็แปลว่าอุดช่องโหว่ที่กระทรวงแรงงานได้ แต่ก็ต้องมาไหว้ที่กระทรวงเกษตรฯ แทนนั้นหมายความว่าต้องปรับต่อกระเพื่อมขยายวงกว้างขึ้น

ยิ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งนอกจากจะตอบคำถามว่า คงไม่เสนอชื่อใครมานั่งเป็นรัฐมนตรีแรงงาน ปล่อยให้เป็นลัทธิเด็ดขาดของ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจ

แต่กลับมีการตอบเพลินเพิ่มมาว่า อาจจะมีการปรับลดโควตา รัฐมนตรีสายทหารให้ลดน้อยลงไปกว่าปัจจุบัน ซึ่งถ้ายึดตรรกะนี้ ย่อมต้องหมายความว่าจะมีภัททาลูตจากเก้าอี้เพิ่มขึ้น

เท่านั้นแหละทำให้การจับตา การปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 ร้อนแรงขึ้นมาในทันที

และทำให้สารพัดโศกตการณ์ รวมทั้งโศกนินทาทามทาง

ก็ออกมาเป็นระยะๆ

อย่างในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ยังมีอายุราชการอยู่อีก 3 ปี คือถ้าอยู่จนถึงเกษียณก็ต้องรอไป 30 กันยายน 2563 เท่ากับว่าคนที่รอคิวก็ต้องรออีกนาน

ก็มีกระแสแห่ กระแสเลื่อย เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ ว่าน่าจะลุกไปเป็นรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นก็เช่นเดียวกัน มีการปล่อยกระแสออกมาว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แทน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่จะถูกขยับไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานที่ว่างอยู่

แต่ ก็เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ทำงานใกล้ชิดและดูแล พล.ต.อ.จักรทิพย์ ต้องออกมาแตะเบรค ทั้งกรณี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ไปเป็นรัฐมนตรี และกรณี พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร.ขึ้นมาเป็น ผบ.ตร. แทน

โดยบอกว่า “ลืออยากย้ายก็ย้ายเลย ผมไม่จำเป็นต้องยืนยันกระแสข่าวดังกล่าว ขอให้ดูไปก่อน”

ส่วนเรื่องที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ มักจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้เป็นระยะ พล.อ.ประวิตร ก็กล่าวว่า บอกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนเลื่อย

รวมทั้งเรื่องของคุณสมบัติของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ที่เหมาะสมจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ก็กล่าวว่า ไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติ ไม่เกี่ยวกับตน เป็นเรื่องของนายกฯ

พร้อมกับบอกว่า ไม่ทราบอะไรทั้งนั้น ไม่ทราบแม้กระทั่งว่าตัวเองจะได้อยู่ต่อหรือไม่ เพราะไม่ได้มีการปรึกษากับนายกฯ ด้วย

“เรื่องปรับครม.นายกฯ รู้คนเดียว ส่วนนายกฯกลับมาแล้วจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือไม่ นั่นก็เป็นเรื่องของท่าน เพราะท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาล”

และแม้แต่เรื่องของคุณภาพของ พล.อ.ประวิตรเอง ว่ายังไหวหรือไม่กับการที่จะนั่งเป็นรัฐมนตรีต่อไป คำตอบก็ยังคงเป็นว่าไม่รู้

แม้แต่ประเด็นนี้ทำนองว่า คิดว่าพล.อ.ประยุทธ์จะกล้าปรับพล.อ.ประวิตร ออกจากครม.หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ก็

หัวเราะในลำคอพร้อมกล่าวว่า

“ไปถามนายกฯ เอง มาถามอะไรผม”

แต่หลังจากนั้นก็เกิดประเด็นลือออกมาทำนองว่า พล.อ.ประวิตรน้อยใจ เพราะอาจจะอยู่ในข่ายหลุดโผก็เลยหลบไปตรวจไปซ่อมสุขภาพ แล้วให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช. กลาโหม ทำหน้าที่แทน เลยยังลือสนุกกันไปใหญ่

จนพล.อ.ประวิตร ต้องออกมายืนยันว่า ยังไม่ทราบว่าจะปรับเมื่อใด รู้แต่ว่าจะดำเนินการเร็วๆ นี้

“กระแสข่าวที่บอกว่าผมน้อยใจ ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง แต่ใครอยากจะทำก็ทำไป เรื่องการปรับ ครม. เป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเอง และผมไม่ได้เสนอนายกรัฐมนตรีให้ปรับตำแหน่งใคร” พล.อ.ประวิตร กล่าว

ส่วนจะมั่นใจได้หรือไม่ว่าการปรับครม. ครั้งนี้จะดีขึ้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า จะดีหรือไม่ดี ต้องให้คนดูเป็นผู้ตัดสิน แต่บางคนเอาแต่พูด และไม่ชอบกันอยู่แล้ว ทำอย่างไรก็บอกว่าไม่ดี

ประเด็นในเรื่องของการปรับ ครม. ขยายวงไปที่เรื่องของการเก็บของกันแล้วก็มีอย่างกรณีของ นายอมลีน ชิวะพฤษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็มีข่าวเรื่องการทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงาน ภายในตึกบัญชาการ 1 แล้ว น่าจะเป็นเพราะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี

ทำให้ นายอมลีนต้องออกมาบอกว่า ยังงงกับกระแสข่าวที่ออกมา

“เห็นข่าวรู้สึกแปลกใจนิดหน่อย ผมยังไม่ได้ขึ้นของอะไรเลย ยืนยันว่า ไม่มีการเก็บของ มีแต่การทำ 5 ส. ซึ่งทำเป็นปกติทุก 2 สัปดาห์ เป็นเพียงการเก็บเอกสารที่ทำไม่เจอ เช่น หนังสือสวดมนต์ หนังสือพระ แล้วเก็บใส่ถัง และได้เพิ่งมาทำเร็วๆ นี้ ผมทำมา 2-3 สัปดาห์แล้ว” นายอมลีน กล่าว

นายอมลีน ยืนยันว่า ไม่ได้รับสัญญาณ และไม่มีอะไร และว่า รู้สึกสบายใจที่ได้ชี้แจงกับสื่อแล้ว เพราะตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 13 พ.ย. มีผู้มาสอบถามจำนวนมาก

รอดไม่รอด อยู่ต่อ หรือขยับสับเปลี่ยนเก้าอี้ ก็อย่างที่นายอมลีนบอกนั่นแหละ ต้องติดตามผลว่าจะออกมาอย่างไร เช่นเดียวกับ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็มีข่าวเรื่องการเก็บของด้วยเช่น

กัน เพราะมีกระแสว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่หลุดโผ ประยุทธ์ 5 เนื่องจากผลการทำงานโดยภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร รวมถึงมีปัญหาค่าจ้างกับข้าราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ และมีปัญหาเกี่ยวกับ **พล.อ.ประจิน จั่นตอง** รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.ประจิน ได้ไปรายงานเรื่องดังกล่าวให้ พล.อ.ประยุทธ์รับทราบ และขอเปลี่ยนตัวนายธีระเกียรติออกจากตำแหน่ง

ทำให้โผคาดการณ์ล่าสุดออกมาในทำนองว่า ครม. ประยุทธ์ 5 น่าจะมีการนำคนนอก คือ **นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์** อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาธิการ แทนนายธีระเกียรติ ที่จะถูกปรับออกจากตำแหน่ง

มีการรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้ติดต่อกับนายวุฒิศักดิ์ โดยตรงเองเลย

อย่างไรก็ตาม นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ชี้แจงถึงกระแสข่าวการถูกพาทามให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการใน ครม.ประยุทธ์ 5 ว่า ยังไม่ทราบ เรื่องนี้ และก็ไม่ได้เป็นคนให้ข่าว

ส่วนได้รับการพาทามจากนายภฯ แล้วหรือยังนั้น นายวุฒิศักดิ์กล่าวว่า

“ขอให้อะไรชัดเจนก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่า”

ซึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการนั้น ยังมีกระแสออกมาด้วยว่า **พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์** รมช.ศึกษาธิการ ก็จะไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีในกระทรวงแห่งหนึ่งแทน โดยที่จะเหลือ **ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล** นั่งเป็นรมช.ศึกษาธิการ ต่อไปตามเดิม

ทำให้ภาพที่นายธีระเกียรติ เดินทางเป็นการส่วนตัวไปยังประเทศอังกฤษ และได้สั่งให้ทีมงานเก็บของในห้องทำงานส่วนตัว ยังทำให้กระแสคาดการณ์นั้นใจมากขึ้น

อีกกระแสก็คือ **นางอภริณี ตันตรารณ** รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นอีกคนที่หลุดจากตำแหน่ง โดยเปลี่ยนให้ **นางสาวชุติมา บุญยประภัศร** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นอดีตลูกหม้อกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกับนางอภริณี ขึ้นเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แทน

ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายออมสิน ที่อ้างว่าเก็บของตามหลัก 5 ส. แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือจะต้องหลุดออกจากตำแหน่ง โดย **นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย** จะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทน เนื่องจากเป็นสายงานเดิมที่เคยรับผิดชอบ เพราะเคยกำกับงานของ

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และเคยดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาก่อน จึงมีความเชี่ยวชาญในสายงานดังกล่าว

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเพื่อ นายภฯ ออกจากสถานการณ์กดดัน นั่นคือจะขยับ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานที่ว่างอยู่

และสำหรับประเด็น **ลดสายทหารลงจาก ประยุทธ์ 5** ถูกเพ่งเล็งไปที่กระทรวงพลังงาน โดย **พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์** ซึ่งถือเป็นสายทหาร จะถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงาน แล้วให้ **นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม** ปลัดกระทรวงพลังงาน ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานแทน รวมทั้งอีกคนในสายทหารที่เข้าข่ายจะถูกปรับลดออกไปก็คือ **พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย** จะพ้นจากตำแหน่งรองนายภฯ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็กล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้เพราะ เป็นอำนาจหน้าที่และการพิจารณาของ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งนายภฯจะพิจารณาว่าตรงไหนสมควรที่จะให้การทำงานดีขึ้น

“ท่านจะเป็นคนประเมินเอง ตนไปประเมินให้ไม่ได้ ส่วนตนเองจะอยู่หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี”

ส่วนข่าวต่างๆ ที่ออกมา มองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่ให้ข่าวไม่ใช่ นายกรัฐมนตรี ต้องฟังจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ประเด็น การปรับ ครม. ยังขยายวงไปยัง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วย เนื่องจากมีกระแสลือออกมามากว่า มี สนช. บางส่วนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีใน ครม. ประยุทธ์ 5

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. จึงต้องชี้แจงว่าขณะนี้ ยังไม่มีสมาชิก สนช. คนใดมายื่นใบลาออกกับตนอย่างเป็นทางการ แต่โดยขั้นตอนแล้วหากใครจะไปเป็น ครม. ตามปกติจะต้องลาออกจากตำแหน่ง สนช. ก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง

จากโผออกมาขณะนี้ แน่แน่นอนว่าแรงกระเพื่อมย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมกับเสี่ยงสะท้อนว่า จริงๆ แล้วก็เป็นเพียงแค่การปรับที่ไม่ใช่การปรับใหญ่เพื่อการเดินหน้าเป็นการปรับเพื่อประดับประดาสถานการณ์แก้ปวดเมื่อยปวดหัวเสียมากกว่า

เพราะทีมเศรษฐกิจที่ พล.อ.เปรม ฤกษ์ชัย บอกรว่าเป็นจุดอ่อนของรัฐบาล ยังคงเหนียวแน่น เครดิตของ **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเศรษฐกิจ ยังเป็นที่

พอใจของ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่

ซึ่งนายสมคิด ยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น โดยระบุเพียงว่า

“ไม่รู้ และให้สอบถามกับนายกรัฐมนตรีเอง”

สุดท้ายมีข่าวออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้มีการการยื่นทูลเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว

แต่ทั้ง พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และพล.ท.วีรชน สุคนธ์ปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ และต้องถามความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีเอง

อย่างไรก็ตามพล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่อยากให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันจนเกินสมควร เพราะรายชื่อที่มีการเปิดเผยจากสื่อมวลชนยังไม่ใช่ชื่อที่แท้จริง

“ขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาทำงานด้วยตนเอง จึงขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

เมื่อยืนยันกันขนาดนี้ บรรดาการเมืองก็คงต้องรอดูการประกาศนั้นแหละ ว่าหน้าตาของ “ประยุทธ์ 5” จะโลลสักเพียงใด

จะเป็นเหล่าใหม่ หรือแค่เหล่าเก่าบวกกับเหล่าใหม่ พอให้เป็นสี่ส้นแก้มการเมืองเท่านั้น ■